

Số: /KLKT-TTra

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## KẾT LUẬN KIỂM TRA

### **Việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất tại Công ty TNHH thương mại VHC**

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 1494/QĐ-TTra ngày 29/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất tại Công ty TNHH thương mại VHC (Công ty VHC), từ ngày 04/10/2023 đến ngày 13/10/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty VHC.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra số 06/BC-ĐKT ngày 27/10/2023 của Trưởng Đoàn kiểm tra và ý kiến giải trình của Công ty VHC,

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:

#### **1. Khái quát chung**

Công ty VHC được thành lập theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0105690657 đăng ký lần đầu ngày 05/12/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 27/7/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Địa chỉ trụ sở chính: số 399 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Công ty VHC có 43 địa điểm kinh doanh (siêu thị điện máy) bán thiết bị điện tử, điện máy và điện thoại di động nằm rải rác trên địa bàn 22 tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước; số lượng lao động là 1.100 người.

#### **2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

Trong thời kỳ kiểm tra (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2023), tổng số điện thoại di động nhập vào của Công ty VHC là 24.840 thiết bị, tổng số máy bán ra là 21.517 thiết bị.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty VHC cung cấp danh sách điện thoại di động Công ty đã phân phối, lưu thông, mua bán trong thời kỳ kiểm tra từ 01/7/2021 đến 30/9/2023. Theo báo cáo của Công ty VHC, Công ty là nhà bán lẻ theo mô hình chuỗi nên mỗi sản phẩm bán ra cho khách hàng đều thống kê theo imei của từng thiết bị để thuận lợi cho việc tra cứu bảo hành sau bán hàng.

Đoàn kiểm tra lựa chọn 24 chủng loại thiết bị Công ty VHC đã nhập và bán trong tháng 7/2021, tháng 12/2022 và tháng 6/2023, kết quả kiểm tra 24 bộ hồ sơ mua, bán thiết bị cùng các tài liệu liên quan cụ thể như sau:

*2.1. Việc chấp hành quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy:*

Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty VHC nhập điện thoại di động của các doanh nghiệp (đơn vị nhập khẩu): Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel, Công ty TNHH phân phối Synnex FPT, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty Cổ phần thế giới số, Công ty Cổ phần di động thông minh, Công ty Cổ phần kỹ thuật và khoa học Vĩnh Khang...

Kết quả kiểm tra hồ sơ của 24 chủng loại điện thoại di động do Công ty VHC kinh doanh (chi tiết theo Phụ lục kèm theo): 24/24 chủng loại điện thoại di động đều có Giấy chứng nhận hợp quy, trên vỏ hộp thiết bị có in dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả kiểm tra hồ sơ mua, bán của 24 chủng loại điện thoại di động nêu trên cho thấy 24/24 chủng loại điện thoại di động đều có hóa đơn, chứng từ (có danh mục hàng hóa kèm hóa đơn, phiếu nhập/xuất kho) thể hiện nguồn gốc Công ty VHC mua của các doanh nghiệp nhập khẩu trong nước, cụ thể là các doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel, Công ty TNHH phân phối Synnex FPT, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty Cổ phần thế giới số, Công ty Cổ phần di động thông minh, Công ty Cổ phần kỹ thuật và khoa học Vĩnh Khang.

*2.2. Kiểm tra công nghệ 4G trên các thiết bị:*

Ngoài 24 thiết bị là điện thoại di động thông minh được kiểm tra (chi tiết theo Phụ lục) đều có công nghệ 4G, Đoàn kiểm tra còn kiểm tra 03 thiết bị không phải là điện thoại di động thông minh (máy bàn phím) là: Nokia 110 4G, Nokia 105 4G, Nokia 215 4G, kết quả cho thấy: 03/03 chủng loại điện thoại này đều có Giấy chứng nhận hợp quy, có gắn dấu hợp quy trên vỏ hộp và có công nghệ 4G.

*2.2. Kiểm tra trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh (cửa hàng):*

Đoàn kiểm tra trực tiếp tại 03 cửa hàng của Công ty VHC tại các địa chỉ: số 411 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; số 348 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội và số 399 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; kết quả kiểm tra cho thấy, các thiết bị điện thoại di động đang kinh doanh tại các cửa hàng của Công ty VHC đều gắn dấu hợp quy.

### **3. Kết luận**

Công ty VHC được thành lập và hoạt động kinh doanh, buôn bán thiết bị điện tử, viễn thông theo quy định của pháp luật; Công ty có lưu giữ hồ sơ chứng nhận hợp quy, hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ của các chủng loại điện thoại di động hiện đang kinh doanh, các thiết bị đều có gắn dấu hợp quy, không kinh doanh điện thoại di động không có công nghệ 4G.

**4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:** không có.

**5. Kiến nghị các biện pháp xử lý:** không có.

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại các doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất tại Công ty TNHH thương mại VHC, yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận kiểm tra.

Giao Đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH thương mại VHC thực hiện nghiêm túc Kết luận kiểm tra./.

***Nơi nhận:***

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c);
- Công ty TNHH thương mại VHC (để t/h);
- Cục A05, Bộ Công an (để p/h);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: TTra, HS ĐKT.PMH (08).

**CHÁNH THANH TRA**

**Nguyễn Thành Chung**